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เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๑๓.๒๕ น. 

  เม่ือประธานข้ึนบัลลังก์แล้ว ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรึกษาหารือในเรื่องความ
เดือดร้อนของประชาชนเพ่ือให้สภาเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาดําเนินการแก้ไข โดยสมาชิกใช้เวลา
อภิปรายกว่า ๑ ชั่วโมง  ต่อจากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาวาระเรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน  เรื่องแรก คือ ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ. ...  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ โดยมีเหตุผลในการเสนอ โดยเห็นว่าสถาบันการศึกษาวิชาการทหารของ
กระทรวงกลาโหมเป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิตกําลังพลตามความต้องการของเหล่าทัพ แต่ปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาวิชาการทหารจัดการเรียนการสอนได้เพียงระดับปริญญาโท ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความจําเป็น
ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกองทัพให้มีความรู้ความสามารถทันกับความเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศท่ีได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สมควรกําหนดให้
สถาบันการศึกษาวิชาการทหารมีอํานาจทําการสอนได้ถึงระดับปริญญาเอก และมีอํานาจให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่นักเรียนวิชาการทหาร รวมถึงปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าท่ีของการศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ท้ังมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการ
พิจารณาในวาระแรกว่า สภาผู้แทนราษฎรจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ ซ่ึงหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร             
พ.ศ.๒๔๙๗ ในประเด็นต่าง ๆ ตามเหตุผลการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ภายหลังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมแถลงหลักการและเหตุผลแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนใจอภิปรายเป็นจํานวนมาก โดยมี
การเสนอแนวคิด รวมถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง เช่น ส.ส.สุนัย  จุลพงศธร  เสนอให้ยกเลิก
กฎหมายเกณฑ์ทหารและปรับปรุงกฎหมายใหม่เพ่ือเปิดโอกาสให้ชายไทยท่ีสมัครใจเข้าเป็นทหารเกณฑ์มีสิทธิ
พิเศษสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยได้ ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจให้มีผู้สมัครทหารเกณฑ์มากข้ึน  ส่วนนายแพทย์ 
เหวง  โตจิราการ  เสนอให้ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ปราศจากการครอบงําทางความคิดด้านจารีตประเพณีและการใช้กําลัง  ด้าน พันเอก วินัย  สมพงษ์  เสนอให้
โรงเรียนนายร้อยและโรงเรียนเสนาธิการควรเปิดกว้างรับคนนอกเข้าศึกษาได้  อาจารย์ ดร.ปุระชัย           
เป่ียมสมบูรณ์  เสนอให้กฎหมายควรเปิดโอกาสให้สตรีสามารถเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเหล่า
ต่าง ๆ ด้วย และยังมีสมาชิกอีกหลายท่านอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซ่ึงเป็นการอภิปรายสนับสนุนร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  จากนั้น พลอากาศเอก สุกําพล  สุวรรณทัต  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้
ตอบชี้แจง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิก เช่น การเปิดโอกาสให้คนนอกสามารถเข้ามาเรียนในสถาบัน
ทหารได้  รวมถึงจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เรียนและเข้าทํางานในสายทหารให้มากข้ึน  ส่วนประเด็นทหาร
เกณฑ์นั้น  รมต.กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว ส่วนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้ให้
เจ้าหน้าท่ีบันทึกไว้และจะได้พิจารณาดําเนินการต่อไป และเม่ือปิดอภิปรายแล้ว  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร 



๒ 

ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... และต้ัง
กรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน  

  ต่อจากนั้น ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ทหาร (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย พลอากาศเอก สุกําพล  สุวรรณทัต  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวกลาโหม  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ เพ่ือกําหนดให้นายทหารประทวน ยศจ่าสิบเอก           
พันจ่าเอก  พันจ่าอากาศเอก  อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ    พันจ่าอากาศเอกพิเศษ  และนายทหารสัญญาบัตร 
ยศร้อยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตรี ถึง ร้อยเอก  เรือเอก  เรืออากาศเอก  ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้
สอดคล้องกับเงินเดือนของตํารวจ ซ่ึงมีการปรับปรุงโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการตํารวจบางชั้นยศ         
ให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงถูกปรับปรุงไปก่อนหน้านี้  ท้ังนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ไม่มีผู้ใดอภิปราย  จากนั้นท่ีประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร และต้ัง
กรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

  ต่อมาท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. ... ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  ท้ังนี้ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ในวาระ ๒  เรียงตามลําดับมาตรา จนครบทุกมาตราแล้ว ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... ในวาระ ๓ 

  จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยท่ีประชุมพิจารณา        
เรียงตามลําดับมาตราจนครบแล้ว ลงมติเห็นชอบในวาระ ๓  และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

  ต่อจากนั้น ประธานสั่งปิดประชุมเวลาประมาณ ๑๘.๔๕ นาฬิกา 


